

TMมองเทรนด์ผู้สูงอายุพุ่งขึ้น

ควักงบ166ล.สร้างรพ.ดูแล



สุนทรี จรรโลงบุตร

ทันหัน - TM ซึ่งจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น บอร์ดไฟเขียวลงทุนจัดตั้งโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ระบุให้บริษัทย่อยถือหุ้น 80% มีมูลค่าเงินลงทุน 166.45 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารับรู้รายได้จากโรงพยาบาลปีละ 100 ล้านบาท

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาล **→ อ่านต่อหน้า31**



TM

(ต่อจากหน้า 3)

และสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 166.45 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ตามแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย

เริ่มก่อสร้างในปี 63

สำหรับโรงพยาบาลที่จะจัดตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ซอยมัสทีน) ส่วนผู้ถือหุ้นอีก 20% ในบริษัทย่อย จะประกอบด้วย นายนาพล นพคุณถือหุ้น 8%, นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์, นางกาญจนา ทรัพย์รุ่งเรือง และนางชนิยานาคะลักษณ์ ถือหุ้นเท่ากันคนละ 4%

ทั้งนี้บริษัทย่อยเริ่มดำเนินการขอใบ

อนุญาตการประกอบธุรกิจ การพัฒนาและก่อสร้างโครงการภายในปี 2563 หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทที่ต่อยอดจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์, เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว, เพื่อการเพิ่มแหล่งรายได้และเพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

● มองผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้มองว่า จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องมีบุคคลช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการและความจำเป็นในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีบริการด้านการแพทย์ ทั้งในส่วนของการตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ และการบริการด้านกายภาพบำบัดปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเป็นระยะเวลานาน มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นางสุนทรี กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พร้อมสถานดูแลผู้สูงอายุขนาด 370 เตียง มูลค่าลงทุนกว่า 200 ล้านบาท บนเนื้อที่ของบริษัทราว 3 ไร่ โดยจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 2 ปี และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 5-6 ปี

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวปีละกว่า 100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้รวม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจจะต้องจัดตั้งบริษัทย่อยเข้ามาดูแล โดยจะมีการร่วมทุนกับคณะแพทย์ แต่บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มากกว่า 80% จะเริ่มก่อสร้างทันทีในต้นปี 2563